



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อ ผลงานข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงาน กศน.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๒๒๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นชอบให้ นางสาวปิยภรณ์ พูลน้อย ตำแหน่งบรรณารักษ์
ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๘๗๓ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับการประเมินผลงาน และประกาศ
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่มิประกาศฉบับนี้
หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตามที่ได้รับคัดเลือก

อนึ่ง หากมีผู้หนึ่งผู้ใดจะเสนอขอทักท้วง ให้ยื่นคำทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการ กศน.
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มิประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเอกชัย อรุณรัตน์)
เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีรายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงาน กศน.
 แนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ตำแหน่งที่คัดเลือก	ผู้ผ่านการคัดเลือก ชื่อ - สกุล	รายละเอียดการเสนอผลงาน		ชื่อเสนอแนวความคิดที่นำเสนอ	หมายเหตุ
		ชื่อผลงาน	ชื่อผู้ร่วมดำเนินการ สัดส่วน(%)		
บรรณารักษ์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๕๗๓ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นางสาวปิยภรณ์ พูนน้อย บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๕๗๓ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	รายงานผลการจัดการส่งเสริม การอ่านของหอสมุดรณรงค์ลาภิเษก วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน	-	การพัฒนาการจัดการส่งเสริมการอ่าน สำหรับผู้ใช้บริการของหอสมุดรณรงค์ลาภิเษก วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน	

